

ม.มหิดลขึ้นปัจจัยติด1ใน100ของโลก

โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์-วิสัยทัศน์ชัดเจน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก “คิวเอส เวิลด์ ยูนิเวอร์ซิตี แร็งกิ้งส์ บาย ซับเจกต์ 2015” ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดลำดับ 1 ใน 100 ของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศ นั้น เป็นผลสืบเนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีงานวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากคณะต่างๆ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยสุขภาพอาเซียน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และยังมีโรงพยาบาลในสังกัดอีก 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

อธิการบดี ม.มหิดล กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายส่วนงานในระดับนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านการแพทย์ร่วมกับองค์กรนานาชาติมากมาย ทั้งนี้ สำนักบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้คัดเลือกให้ ม.มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแกนนำใน 4 สาขา ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พืชวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์กับการแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

“มหาวิทยาลัยยังได้รับคัดเลือกจาก สกอ.ให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในกลุ่มแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา และสาขาเภสัชวิทยา นอกจากนี้ ม.มหิดลยังได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขากฎหมาย โดยมีความโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม มีงานวิจัยจำนวนมากที่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม อาทิ เรื่องความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง และปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย” อธิการบดี ม.มหิดลกล่าว